



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป ๐๕๕-๔๐๓๐๐๘  
ที่ อต ๐๐๒๓.๑/๓๓๖๔ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มงาน/หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย ทุกกลุ่มงาน และท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

ตามหนังสือ ที่ อต ๐๐๒๓.๑/ว ๒๘๕ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่า คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สายงานนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สายงานนักวิชาการเงินและบัญชี และสายงานนิติกร ได้มีประกาศลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ (สอบในวันอาทิตย์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถนนอุทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร) และระเบียบวิธีการสอบในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่า การประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมีประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการให้เข้ารับการประเมินบุคคล ผลงาน และการสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ดำเนินการประเมินบุคคล ผลงาน และการสัมภาษณ์ ระเบียบเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประกอบการประเมินบุคคล ผลงาน และการสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รายละเอียดสามารถสืบค้นได้ทาง [www.dla.go.th](http://www.dla.go.th) เมนู “หน่วยงานภายใน” หน่วยงาน “กองการเจ้าหน้าที่” เมนู “หนังสือราชการ” และ “การคัดเลือกข้าราชการ” ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ จัดส่งแบบประเมินคุณลักษณะของบุคคลฯ ค่าโครงการเอกสารผลงานฯ และแบบประวัติส่วนบุคคล ส่งให้ฝ่ายบริหารทั่วไป ภายในวันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพื่อรวบรวมส่งกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งข้าราชการในกลุ่มงานทราบด้วย

(นายชำนาญ เกิดสง)

นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ  
รักษาราชการแทน ท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์